

Số: **200** /GTTN - TCKT

Thái Nguyên, ngày **10** tháng 3 năm 2020

V/v giải trình khi có kết luận của kiểm
toán viên về ý kiến ngoại trừ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Kết thúc năm tài chính 2019, Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện.

Công ty xin giải trình khi có kết luận của kiểm toán viên về ý kiến ngoại trừ như sau:

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đang triển khai dự án “Cải tạo mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - Giai đoạn 2” với tổng chi phí đầu tư toàn dự án ban đầu là: 3.843,67 tỷ đồng và theo dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt tổng mức đầu tư mới của dự án là: 8.104,91 tỷ đồng (theo hợp đồng đã ký kết với nhà thầu chính Công ty China Metallurgical Group Corporation (MCC) số 01#EPC/TISCO-MCC ngày 12/7/2007)

Hiện tại dự án đã kéo dài hơn so với dự án dự kiến ban đầu, Ban Lãnh đạo Công ty cùng Tổng Công ty thép Việt Nam- CTCP vẫn đang tiếp tục đàm phán với các Nhà thầu và phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan để tháo gỡ các khó khăn cho dự án.

Đến thời điểm 31/12/2019, tổng giá trị đầu tư của dự án đã thực hiện là: 5.361,9 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay vốn hóa là: 2.155,3 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong năm 2019 là chi phí lãi vay vốn hóa.

Ngày 20/2/2019, Thanh tra chính phủ thông báo “Kết luận thanh tra Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên”. Các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ vẫn đang trong quá trình thực hiện.

Hiện nay, Dự án đang trong quá trình xử lý của Ban chỉ đạo của Chính phủ xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công thương theo Quyết định 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017.

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên xin giải trình với Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các nội dung trên. Kính mong Quý Cơ quan xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, TCKT



Hoàng Ngọc Diệp